

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN - HỌC TẬP - TRẢI NGHIỆM CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ MẦM NON TẠI TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC IGC

Nhận lời mời của Tập đoàn giáo dục IGC, từ ngày 22/12 - 24/12/2022, Lãnh đạo TT. TVTS&QHDN, P. CTCT-SV, Ban chủ nhiệm, GV và SV ưu tú của Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non Trường Đại học Quy Nhơn đã tham gia chương trình Tham quan - Học tập - Trải nghiệm tại các cơ sở giáo dục ở Tây Ninh và Tp. HCM (thuộc tập đoàn giáo dục IGC) với chủ đề: “Một ngày là giáo viên tiểu học, một ngày là giáo viên mầm non” dành cho các bạn sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Chương trình đã mang đến cho sinh viên nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích. Thông qua chương trình các bạn sinh viên đã được tiếp cận và thu nhận được nhiều kiến thức từ các chương trình giáo dục mới mà tập đoàn áp dụng cho cả hai cấp học Mầm non và Tiểu học.

Đoàn công tác của Nhà Trường đã được tiếp đón nồng hậu và thân tình bởi đại diện các cấp lãnh đạo của Tập đoàn Giáo dục IGC và của thầy cô giáo cũng như các bạn học sinh mầm non và tiểu học tại Trường Mầm non IGC Kiddy Tây Ninh, Trường Liên cấp TH-THCS-THPT Tây Ninh, Trường Liên cấp TH-THCS-THPT Tân Phú. Chương trình Tham quan - Học tập - Trải nghiệm của đoàn công tác Trường Đại học Quy Nhơn được diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực. Trong buổi lễ đón tiếp Đoàn, các em học sinh tiểu học đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ rất đặc sắc và đặc biệt nhất là tiết mục **"Thẻ chất Nhật Bản"** - đây là chương trình đã, đang và sẽ đồng hành cùng học sinh tiểu học ở IGC Tây Ninh cũng như ở các cơ sở giáo dục khác của tập đoàn giáo dục IGC. Chương trình được tổ chức trong không khí long trọng và ấm áp nhân dịp Giáng sinh-Noel cuối năm.

Tại chuyến tham quan, các bạn sinh viên QNU còn được tham gia những lớp học thực tế của các bạn học sinh mầm non và tiểu học tại lớp và các tiết học thú vị ngoài trời. Thông qua những tiết học thực tế lần này, các bạn sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non có cơ hội trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới.

Qua chuyến tham quan trải nghiệm này, sinh viên của Khoa GDTH&MN đã trau dồi thêm cho mình nhiều kỹ năng, kinh nghiệm hữu ích cho hành trang vào nghề của bản thân. Và đây cũng là cơ hội để các em có thêm sự lựa chọn cho công việc trong tương lai tại một môi trường giáo dục mới năng động và hiện đại như Tập đoàn Giáo dục IGC./.

Một số hình ảnh minh họa:







Hoạt động tham quan-trải nghiệm ở cấp Mầm non





Hoạt động tham quan-trải nghiệm ở cấp Tiểu học





